



TPSO
Trade Policy and Strategy Office
Ministry of Commerce

พาณิชย์ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงกฎหมายธุรกิจสุขภาพ

กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามโครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสาขาบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสนับสนุนนโยบายการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561



ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ โคราช จ.นครราชสีมา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมากกว่า 50 คน



ผลการประชุมฯ พบว่า ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบหรือมาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสาขาบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ อาทิ

1. กฎหมายหรือ พ.ร.บ. ในการควบคุมดูแลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีหลายฉบับ ทำให้ผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจกฎหมายเหล่านั้นอย่างชัดเจน อีกทั้งผู้ประกอบการยังไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบ

การขอใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจเพื่อสุขภาพ จึงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจ

2. ภาครัฐขาดแคลนบุคลากรในการออกตรวจสอบสถานประกอบการ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบสถานประกอบการได้ทั่วถึง จึงเห็นควรผลักดันให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบดังกล่าว

3. โรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็กต้องการประชาสัมพันธ์ หรือ สร้าง Branding แก่ชาวต่างชาติ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในเชิงการค้า แต่การสร้าง Branding ให้เป็นที่รู้จักเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง ดังนั้นภาครัฐจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการสร้าง Branding บริการรักษาสุขภาพไทย เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ภาคธุรกิจทุกระดับ

4. นครราชสีมาไม่มีสายการบินเข้าถึงโดยตรงเหมือน กรุงเทพฯ ภูเก็ต หรือเชียงใหม่ ทุกภาคส่วนของธุรกิจจึงควรรวมตัวกันเป็นกลุ่ม หรือ Cluster อาทิ โรงพยาบาล สถานประกอบการนวดแผนไทย สปา และธุรกิจความงาม เพื่อร่วมมือกันในการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงบริการในพื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ประเด็นปัญหาและอุปสรรคฯ ข้างต้น สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า จะรวบรวมและนำเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป